

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์นี้สำเร็จลงได้ด้วยและมีความสมบูรณ์เกิดจากความกรุณาอนุเคราะห์เป็นอย่างดียิ่งจาก รศ.สมชาย วงศ์เกษม ประธานสาขาการบริหารการศึกษา โดยเฉพาะคณะอาจารย์ที่ปรึกษาประกอบด้วย อาจารย์ ดร. ภูษิต บุญทองเถิง ประธานกรรมการที่ปรึกษา อาจารย์สกล สรเสนา และอาจารย์จำเนียร พลหาญ กรรมการที่ปรึกษา และอาจารย์คณะครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ทุกท่าน ที่ได้เมตตาให้ความรู้ คำปรึกษา แนะนำแนวการดำเนินการและปรับปรุงแก้ไขในข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนให้กำลังใจ ทำให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ขอขอบคุณคณะอาจารย์ที่ทำการสอบวิทยานิพนธ์ที่ได้ให้คำแนะนำและข้อสังเกตเพิ่มเติมซึ่งผู้วิจัยได้นำไปปรับปรุงแก้ไขจนวิทยานิพนธ์เล่มนี้สำเร็จเสร็จสิ้นด้วยความสมบูรณ์ ขอขอบคุณ ดร. ศัญญา เคนาภูมิ ที่ช่วยให้คำปรึกษาแนะนำเป็นกรณีพิเศษ และขอขอบคุณพระมหาธรรมรัตน์ ธรรมรัตโน ผู้ช่วยชี้แนะในการเรียบเรียงและจัดรูปเล่มเป็นมาตรฐาน

ขอน้อมสการขอบพระคุณพระโสภณวิหารการ พระมหา ดร. พิชิต อตุลเวโท และพระครูปลัดเดชศักดิ์ ชีรปัญญา ที่เมตตาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือแบบสอบถามการวิจัย ขอขอบพระคุณท่านผู้จัดการ ผู้อำนวยการ ครู เจ้าหน้าที่ และประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญจังหวัดหนองคาย ทั้ง 14 โรงเรียนที่ช่วยเหลือในการจัดเก็บข้อมูลและรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยในครั้งนี้ รวมทั้งผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี 3 โรงเรียน ที่ให้ความร่วมมือและเอื้อเฟื้อข้อมูลเพื่อทำการวิจัย ตลอดจนเพื่อนนักศึกษาคณะครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา (ศูนย์วัดศรีสะเกษหนองคาย) ทุกท่านที่คอยแนะนำและเป็นกำลังใจในการทำวิจัยในครั้งนี้

ขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณ พระเทพมงคลรังษี อดีตเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง) จังหวัดหนองคาย ที่ได้เมตตาอุปการคุณทุนการศึกษาปริญญาโทของผู้วิจัยด้วยดีมาตลอด และขอขอบคุณครอบครัวของผู้วิจัยที่ได้คอยเป็นกำลังใจในการศึกษาด้วยดีเสมอมา

ประ โยชน์และคุณค่าที่เกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอน้อมเป็นเครื่องสักการบูชาแด่พระคุณของบิดามารดา บูรพาจารย์และท่านที่เป็นปูชนียบุคคล ตลอดจนผู้มีคุณูปการทุกท่าน

วิเชียร แสงไสย